



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘คิมม่อน-คอปเตอร์’ หนุ่มขี้เล่น VS หนุ่มลึกลับใหญ่

หลังจากที่แนะนำคู่หลักจาก “เดือนแก้วเดือน เคอะซีรีส์” อย่าง “ก๊อต-บาส” ไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคิวของคู่หนุ่มรุ่นน้อง “มิ่ง” ที่ ज्यादाเท่ทะลึ่ง “คิท” หนุ่มรุ่นพี่ ซึ่งทั้งสองบทบาทนี้ รับบทโดย “คิมม่อน-โจคม เข็มมณฑา” และ “คอปเตอร์-ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี” นักแสดงน้องใหม่ที่จะมาทำให้สาววาย หัวใจชุ่มฉ่ำไม่หั้งดวง

ประสบการณ์การทำงาน

คอปเตอร์ : ก็มีผ่านบ้างครับ ถ่ายเอ็มวี ถ่ายโฆษณา แต่ยังไม่เคยเล่นซีรีส์แบบเต็มตัว อันนี้เป็นครั้งแรกเลย

คิมม่อน : ถือว่าเป็นเรื่องแรกของทั้งหกคนเลยที่รับบท เป็นนักแสดงนำ ของคิมเคยเล่น พาร์ตใหม่เคอะซีรีส์ แต่ก็ได้เป็นตัวหลัก

เมื่อมีโอกาสได้ปีนเตียงแสดงนำ

คอปเตอร์ : ตื่นเต้นครับ ด้วยความที่เราไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วย เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่า พอมาเข้าคู่ครั้งแรกกับผู้ชายตัวนั้นก็เลยมีประสบการณ์แปลกใหม่ (ขี้ม) ก่อนข้างห้าถ่ายตัวเองในเรื่องของตัวละครแล้วก็อินเนอร์

คิมม่อน : ความยากของเรื่องนี้คือเป็นละครทางเลือกแนวชายรักชาย เพราะฉะนั้นมันจะเล่นยากกว่าแนวชายหญิง เวลาเข้าคู่เราจะต้องเข้าใจตัวละครมากๆ มันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้ง มันมีความเป็นผู้ชายกับผู้ชาย ความอ่อนไหว อารมณ์ อินเนอร์มันจะไม่เหมือนกัน เราต้องเล่นให้รักกันแต่อารมณ์ยังเป็นผู้ชายทั้งคู่

ความเคอะเขินที่ต้องเข้าคู่กัน

คิมม่อน : ตอนแรกๆ เขินมาก เขินสุดๆ แต่พอสนิทกันมากขึ้นมันก็เหมือนเราชินอะครับ แต่ก็ยังเขินทุกครั้งทีเล่นนะ จากมองตาเขินเขินมาก

คอปเตอร์ : ยิ่งพอเวลาเราเจอแฟนคลับ เวลาเราถ่ายรูปด้วยกันต้องมองตากัน แฟนคลับเขาก็จะกรี๊ด เราก็จะเขินเขินเข้าไปใหญ่

ความฝันในวัยเด็ก

คิมม่อน : ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วครับ ชอบพูดชอบแสดง ถือว่าโชคดีมากที่ได้ทำอย่างที่เรามีฝันไว้

คอปเตอร์ : ของผมก็ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันว่าอยากทำงานด้านวงการบันเทิง ตั้งแต่เด็กเราเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอด เป็นคนชอบดูอยู่ไม่นิ่งเลย ถ้าไปทางด้านวิชาการก็คงจะเอาไม่รอด ก็เลยชวนเพื่อนๆ มาหาสิ่งที่เราชอบจริงๆ ก็รู้สึกดีครับที่ได้มาจริงๆ

วงการบันเทิงกับความจริงกับความถึก

คิมม่อน : ณ วันนี้รู้สึกดีใจมากครับ มันเกินมากกว่าความฝันอีก ตอนนั้นเราแค่อยากเห็นตัวเองในทีวี อยากเป็นละครตัวนี้ตัวนี้ อยากให้ชีวิตมันมีอะไรมากกว่าตัวเองมี มันเหมือนได้จำลองได้เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการแค่นั้น แต่ทุกวันนี้ที่ได้กลับมา เราได้ทั้งคนที่เรารักมากมายเหลือเกิน มีคนที่สามารถร้องไห้ให้เราได้ มีคนมากรี๊ดเรา มันเป็นความประทับใจอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตั้งใจ ตั้งต้นใจ รู้สึกขอบคุณมากๆ



คิมมอน



ชื่อ-สกุล : วโรดม เข็มมณฑา
 ชื่อเล่น : คิมมอน
 วัน / เดือน / ปีเกิด : 1 เมษายน 2534
 ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร
 น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
 กรุ๊ปเลือด : O
 การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์
 บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
 งานอดิเรก : เล่นคอมพิวเตอร์, ฟังเพลง, เล่นกีตาร์
 อาหารจานโปรด : ชอบอาหารรสจัด
 ศิลปินต้นแบบ : ชันนี่ สุวรรณเมธานนท์
 ผลงานที่ผ่านมา : พาร์ทใหม่ เดอะซีรีส์, สมาชิกวง Buff4
 ผลงานปัจจุบัน : เดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์
 คติประจำใจ : เดี่ยวมันก็ผ่านไป, เรื่องร้ายมักจะมีมาก่อน
 เรื่องดีเสมอ
 ช่องทางการติดตาม IG : kimmon.dj Twitter : kiimmon

คอปเตอร์



ชื่อ-สกุล : ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี
 ชื่อเล่น : คอปเตอร์
 วัน / เดือน / ปีเกิด : 31 มกราคม 2540
 ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
 น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
 การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง
 งานอดิเรก : ร้องเพลง, แต่งเพลง, ต่อโมเดล
 อาหารจานโปรด : กะเพราไก่, สุกี้แห้ง
 ศิลปินต้นแบบ : ณเดชน์ คูกิมิยะ
 ผลงานที่ผ่านมา : MV ยิ่งไกล (บอย พีชเมกเกอร์),โฆษณา
 TrueMoveH 3G+, KFC ทาร์ตไข่
 ผลงานปัจจุบัน : เดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์
 คติประจำใจ : จงอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว แต่จง
 เสียใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ
 ช่องทางการติดตาม IG : ccopter / Twitter : ctr2dab

คอปเตอร์ : ของผมก็รู้สึกเห็นใจความคาดหวังหลายๆ
 ไม่คิดว่าหลังจากที่ผลงานออกมาจะมีคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเรา
 เยอะขนาดนี้ มันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้ เราทำในสิ่งที่เรารัก
 แต่ผลพลอยได้ที่กลับมาคือมีการตอบรับที่ดี แล้วก็มีคนรักเราเพิ่ม
 ขึ้นมาก ผมก็รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นเหมือนกัน

พีดแบ็กจากครอบครัว

คิมมอน : ครอบครัวตอนแรกพวกเขาอยากให้ผมเป็น
 ข้าราชการครับ อยากให้เป็นครู เป็นทหาร ผมก็ตามใจที่บ้านมา
 ตลอดนะ พ่อแม่อยากให้ไปเรียนครุศาสตร์บัณฑิต
 พอเรียนจบแล้ว โอเค ผมทำให้แล้วนะ ผมเรียนครุฯ ฝึกสอนมา
 แล้วด้วย คราวนี้ถึงตาผมมั้ง เพราะเขาเริ่มใจดีเริ่มปล่อยวางเราแล้ว
 ผมก็เลยเริ่มไปแคสดีง แคสละคร เป็นดีเจออนไลน์ ทำงานอย่างที่
 เราอยากทำ จนวันนี้เขาเห็นว่าเราทำได้เขาก็ชื่นชม ตอนนี่แม่ผมก็
 เป็นแฟนคลับไปแล้ว พ่อแม่ดูตลอด แม่ดูแล้วก็นั่งยิ้ม

คอปเตอร์ : ที่บ้านตามใจตั้งแต่เด็กครับ เขาจะสนับสนุน
 เราเต็มที่ที่เราอยากเป็นอะไรก็ให้บอกเขาจะช่วยผลักดันเราเต็มที่
 ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปเรียนร้องเพลงหรือทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น พ่อแม่
 ก็สนับสนุนมาตลอด เขาอยากให้เราทำในสิ่งที่เรารักจริงๆ พอเรา
 โตเป็นหนุ่มอายุประมาณ 17-18 ก็เริ่มไปแคสงาน เพราะเรารู้สึก
 ว่าเราพร้อมแล้ว

ก่อนได้มาร่วมงานกับ มงกกับและกันอย่างไร

คิมมอน : ผมเคยเจอน้องตอนที่แคสดีง ก็รู้สึกถูกชะตา
 กับน้องตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องมาเล่นด้วยกัน แคร่รู้สึก
 ว่าชอบน้องคนนั้นะ (ยิ้ม) เป็นเด็กที่มีลัทธิ ยิ้ม ดูแล้วเฟรนด์ลี่ ดูแล้ว
 รู้สึกว่าถ้าเข้าถึงแล้วเขาไม่หยิ่งใส่เราแน่ๆ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า
 เข้าหาใครเพราะกลัวเสียเซลฟ์ กลัวเขาตอบรับกลับมาไม่ดี แต่
 เราชู่ว่าลัทธิยิ้มอันนี้ถ้าเราเข้าไปเขาต้องตอบรับกลับมาดีแน่ๆ ก็เลย
 ทักทายกันตั้งแต่วันแคสดีง แล้วก็โชคดีมาก มันเหมือนมีพรหมลิขิต

พอประกาศผลแล้วรู้ว่าคู่เราคือคอปเตอร์ มันสุดยอด เล่นคู่กันตอน แคลสคนในห้องก็ยิ้มตาม ผมก็มองว่าคู่นี้มันมีโอกาสเหมือนกันนะ

คอปเตอร์ : คอปเตอร์เองก็ตั้งใจที่ได้เจอพี่คิมเหมือนกัน เพราะว่าวันที่แคลสตั้งได้คุยกับพี่คิม รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่คุยสนุก ไม่เกร็งเวลาอยู่ด้วยกัน ตอนที่แคลสเขาสวมจับคู่สลับไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ได้คู่กันพอดี แล้วพอผมได้เล่นกับพี่คิมพี่เขาส่งอารมณ์อินเนอร์ มาดีมาก ผมรู้สึกนะว่าเล่นกับพี่คิมทำให้ผมเล่นตอบรับกับพี่คิมได้ดี พอประกาศผลออกมาเป็นพี่คิมก็ตั้งใจเหมือนกัน

กับบทคู่รักชาย-ชาย

คิมม่อน : ผมเชื่อว่าคนที่รักผมเขาเข้ามาในชีวิตผม มาดู โอจี มารู้จักกันจริงๆ เขาจะรู้ว่าผมเป็นผู้ชายจริงๆ แต่ผมจะไม่ออกไป ปฏิเสธว่าผมเป็นเกย์หรือว่าอะไร เพราะผมรู้สึกว่าการเปิดเผยเท่าเทียมกันหมดแล้วในสมัยนี้ ยิ่งเราเป็นตัวแทนของเรื่องนี้ด้วย เรายังอยากจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความรักแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ควรจะได้เปิดกว้างได้แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่เราเอามาจินตนาการมาด่ากันในสังคมนี้ การเล่นเรื่องนี้ยังทำให้ตัวผมเปลี่ยนความคิดว่าความรักแบบนี้มันก็น่ารักเหมือนกัน เราเป็นผู้ชายเราดูแล้วเรายิ้มได้ ดังนั้นผมจะไม่รู้สึกอะไรเลยที่เขาจะมามองว่าผมเป็นเกย์ เพราะผมได้เรียนรู้แล้ว

คอปเตอร์ : ถ้าถามว่ากลัวคนติดภาพไหมผมก็ไม่กลัวนะ เพราะละครเราก็เป็นละครที่ชวนจิ้นอยู่แล้ว ถ้าสมมุติว่าเราเล่นออกมาแล้วคนไม่ติดภาพเราเป็นคู่กัน ผมก็จะรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราไม่สำเร็จ แต่พอคนเห็นว่าเราเป็นคู่กันจริงๆ นั่นแปลว่าเราทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จ ผมก็ยินดี ไม่ได้กลัวว่าคนจะติดภาพในละคร

อ้อนขอคะแนนจากแฟนๆ หน่อย

คิมม่อน : ก็ต้องขอฝากให้เอ็นดูพวกเราทั้งหกคนด้วย พวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่มาก เหนื่อยกันสุดๆ เราก็จะตั้งใจและพยายามให้มากขึ้นในซีซั่นสองและสาม ส่วนคู่ของเรา มิ่ง-คิท ก็ต้องขอฝากไว้ด้วย เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆ

คอปเตอร์ : และในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ พวกเราทั้งหกคนจะมีงานแฟนมีตติ้ง 2Moons The Series “END OF SEASON 1” เป็นครั้งแรก ก็อยากให้มาเจอกันเยอะๆ มาดูตอนจบของซีซั่นหนึ่งก่อนใครได้ในงานนั้นนะครับ

กุลหลาบสีเงิน